

TỬ VI BÍNH DẦN 2019 NAM MẠNG

TIỀN TÀI PHÁT ĐẠT ẤM NO TRONG ĐỜI

★ Tổng quan tuổi Bính Dần nam mạng

Tuổi Bính Dần nam mạng thông minh hiền từ thật thà chất phác học hành bằng cấp cao, thấu hiểu sự đời rất sâu sắc cho nên được mọi người quý mến. trong việc làm cũng như ngoài xã hội quý bạn thường được mọi người kính nể về tài năng nên thường ngồi ở những vị trí tốt đẹp. Tuổi bạn xây dựng nhà cửa khang trang, có một gia đình êm ấm hạnh phúc và một đời sống thật vui tươi. Trong lòng lúc nào cũng an nhàn sung sướng, tiền tài mỹ mãn, cùng tạo tân phước cập trường trợ chi mạng.

Hợp với tuổi Tân, Ngọ, Tuất - Khắc với tuổi Canh, Ty, Hợi

Hợp với màu vàng, trắng - Khắc với màu Đỏ, Xanh.

Xem tử vi tuổi Bính Dần nam mạng năm 2019

BÍNH DẦN

34 Tuổi

(Sinh từ 09/02/1986 đến 28/01/1987)

Hỏa mạng - Dương nam

Lư trung hỏa- Lửa trong lò

Sao hạn 2019: Kế độ: Trong gia đình có bế tắc và hoạn nạn :Xấu

Vận hạn 2019: Địa võng: Cẩn thận kéo bị tai nạn thương tích: Nhẹ

Vận niên 2019:

- Dương hồi nguyệt: Dê về xuôi: Tốt

- Mạng: HÓA gặp năm MỘC là xung khắc :Xấu

- Địa chi tuổi : DẦN gặp năm HỢI là sinh khắc: Xấu

- Thiên can tuổi: BÍNH gặp KỶ là: sanh nhập : tốt

Xem tử vi tuổi Bính Dần nam mạng năm 2019

Lá số [tử vi 2019](#) của nam mạng tuổi Bính Dần chiếu theo sự vận chuyển của Âm Dương Ngũ Hành trong vũ trụ, năm (Kỷ Hợi 2019-2020) tiểu vận động tại cung: Trung ương, Hành Thổ thuộc hướng Đông Nam Thiên Đông. Đối với tuổi Bính Dần là Bại địa: Bất lợi

Toạ cung tiểu vận có các sao cố định: Thiếu âm, Hóa quyền, Bệnh phủ, Thiên la.

Chiếu có các sao cố định:

1/Phúc đức, Thiên đức, Thanh long. Thiên trì, Quả tú, Địa võng, Hóa lộc.

2/ Long đức, Thiên hỷ, Tướng quân, Quốc ấn.

3/ Lộc tồn, Bác sỹ, Trục phù, Triệt.

Tại cung ấy gặp các sao lưu: Thiếu âm, Long đức, Tử phù, Hóa lộc.

Các sao lưu chiếu:

1/ Phụng các, Giải thần, Bạch hổ, Tiểu hao.

2/ Đào hoa, Nguyệt đức, Thiên quân quý nhơn, Tử phù, Phi liêm.

3/ Thiếu dương, Hồng loan, Lưu hà, Thiên không, Cô thần, Phục binh, Tuần.

Theo như trên có thể luận đoán tổng quát, năm nay có Lộc tồn tướng quân, Bệnh phủ bạn là người có tâm hồn hiền hậu thật thà chất phát, thường giúp đỡ người khác, vì vậy trên đường công danh không phải tranh giành mà vẫn có địa vị. quý bạn có một cuộc sống tốt đẹp, tương lai nhà cửa ruộng vườn không thua kém bạn bè, tạo dựng máy ấm hạnh phúc gia đình.

*Bính Dần nam mạng phúc lành. Đa tài đa trí công danh tuyệt vời.
Tiền tài nhà cửa một đời. Giàu sang phú quý thời thời vẻ vang.
Duyên tình nhiều nối lằm than. Hai người có nhện bình an sum vầy.
Gia đình hạnh phúc tràn đầy. Chữ tình chữ hiếu sau này chẳng lo.
Quý bạn năm mới giàu to. Tiền tài phát đạt ấm no trong đời.*

Công danh & Sự nghiệp

Quý bạn là người phải nhờ phái nữ để sống và phát đạt vững mạnh, năm nay thành công tốt đẹp trong công ăn việc làm cũng nhờ có bạn gái tận tình ủng hộ trên đường sự nghiệp. Năm nay quý bạn có cơ hội tốt để mua nhà cửa ruộng vườn, đây tài sản cố định cho tương lai không nên bỏ qua việc này.

Tài chính

Tam hợp Lộc tồn và Hóa lộc, tiền thu nhập thật mỹ mãn, lương hưởng được tăng cao, quý bạn nào đi theo ngành thương doanh thì phát đạt phát lộc nhiều hơn, về già tuy có nhiều tiền nhưng không thể nào tự ý tiêu xài một cách thoải mái. Tháng 2 và 9 có tài lộc.

Tình cảm

Năm nay ai chưa có gia đình sẽ có dịp hội tụ trăm năm. Nhưng trong chuyện tình cảm các bạn cần lắng nghe bạn đời, không nên tự cao, nên tự lập sống chan hòa, để giữ gìn hạnh phúc lâu dài, tránh đổ vỡ phúc như một thiên đàn. Có tin vui cưới hỏi của con cháu trong đại gia đình

Sức khỏe

Bệnh đau cơ lưng, thần kinh tọa, phong tê thấp.

Lưu ý

Đầu năm nên cầu an giải hạn hay cúng sao, mỗi tháng vào ngày 18 âm lịch dùng 21 ngọn đèn, hoa quả, 3 ly trà, quay mặt về hướng chánh Tây mà khấn vái « Thiên Cung Phân Vỹ Kế Đô Tinh Quân). Mong một tết nên xuất hành hướng Bắc để nghênh tiếp Tài thần. Đi từ 5 đến 7 giờ sáng , tính theo giờ nơi cư ngụ.

Tử vi tuổi Bính Dần nam mạng 2019 theo từng tháng

Mùa xuân

Tháng giêng: Vui xuân có quyền hành chức vụ và hưởng tiền tài.

Tháng hai: Quý nhơn giúp công ăn việc làm và tiền bạc.

Tháng ba: Hội ngộ tình yêu một lòng yêu thương nồng thắm.

Mùa hạ

Tháng tư: Tin vui về về việc làm mới, hưởng bổng rất cao.

Tháng năm : Bình minh chiếu sáng mang lại huy hoàng.

Tháng sáu: đẹp lời hay nhưng hao tổn tiền của.

Mùa thu

Tháng bảy : Gặp nhiều may mắn về tiền bạc trong việc làm mới.

Tháng tám: Lời lẽ khéo léo nên nên công danh được vững vàng.

Tháng chín : Đắc tiền bạc và cuộc sống gia đình hạnh phúc

Mùa đông

Tháng mười : Lời nói táo bạo nhưng vẫn mang lại hạnh phúc.

Tháng mười một: Tiền tài và tình cảm thương yêu quyến luyến.

Tháng chạp: Buồn về chú tình và hao tốn tiền bạc.



Nội dung sơ lược tử vi 2019 của Bính Dần nam mạng do chùa Khánh An biên soạn để giúp quý bạn tham khảo được phần nào nắm được những diễn biến chính của mình trong năm 2019 (kỷ Hợi) của mình. Nội dung này chỉ dùng để tham khảo.

Chúc bạn luôn: Đông cho đầy hạnh phúc – GóI cho trọn lộc tài – Giữ cho mãi an khang – Thắt cho chặt phú quý.